



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ  
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับ  
ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับ  
ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ได้ดำเนินการพิจารณาถ้อยแถลงของผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตามลำดับคะแนนรวม ดังนี้

ประเภททุนศึกษา

หน่วยที่	สาขาวิชา	ลำดับที่	รายชื่อ
๑	Big Data หรือ Data Analysis	-	ไม่มีผู้สมัคร
๒	Sustainable Development	๑	นายณัฐกร วัชรโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ ภาคใต้ชายแดน สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารราชการจังหวัด สป. (เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒)
		๒	นางสาวกิตติกา เรืองรัตน์* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑)
๓.	Gender Equality หรือ Human Rights หรือ Human Rights and Cultural Diversity หรือ Human Rights Studies หรือ Human Rights and International Migration	๑	นายณัฐกร วัชรโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ ภาคใต้ชายแดน สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารราชการจังหวัด สป. (เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓)

\*หมายเหตุ - ไม่ได้ยื่นสำเนาเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  
รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดในวันเข้ารับการสัมภาษณ์

/ประเภททุน...

ประเภททุนฝึกอบรม

หน่วยที่	สาขาวิชา	ลำดับที่	รายชื่อ
๑	Conflict Resolution and Peace Studies	-	ไม่มีผู้สมัคร
๒	Migration Studies	-	ไม่มีผู้สมัคร

อนึ่ง หากมีข้าราชการรายใดประสงค์จะทักท้วงประกาศฯ ข้างต้น ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ หากไม่ยื่นทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้เห็นชอบประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย